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Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 

บริษทัซาฟารีเวิลด ์จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  

ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 

ณ ห้องประชุมของบริษทัฯ เลขท่ี 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรงุเทพมหานคร 

เริม่ประชมุเวลา 10.14 น.  

นายณรงค์ จุลชาต ประธานกรรมการ เป็นประธานในทีป่ระชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายใหน้างสาวนฤมล 
ศขุวนิท ุเลขานุการบรษิทั (“เลขานุการฯ”) ปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นเลขานุการทีป่ระชมุ และเป็นพธิกีรด าเนินการประชมุดว้ย  

 เลขานุการฯ ได้รายงานว่า ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ยงัไม่ลดความรุนแรงลง 
ฉะนัน้ เพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของโรคดงักล่าว คณะกรรมการบรษิทัจงึได้มมีตใิหจ้ดั การประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ซึง่เป็นไปตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

 ในการประชมุครัง้นี้ บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหบ้รษิทัโอเจอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ซึง่เป็นหน่วยงานอสิระเป็น
ผูใ้หบ้รกิารระบบการประชุมออนไลน์ และไดป้ระเมนิตนเองกบัส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้ เป็นผู้
ใหบ้รกิารลงทะเบยีนและประมวลผลระบบนับคะแนนเสยีงในการประชุม พรอ้มทัง้ได้แจ้งการใชง้านระบบการประชุม
อเิลก็ทรอนิกส ์USERNAME และ PASSWORD ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า อกีทัง้ไดเ้ปิดระบบใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้
รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสก์อ่นเวลาประชมุเป็นเวลา 60 นาท ี  

 เมือ่ถงึเวลานดัประชุม เลขานุการฯ ไดร้ายงานว่ามผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองจ านวน 33 ราย นบัจ านวน
หุ้นได้ 1,234,237,092 หุ้น และมผีู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยจ านวน 14 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
768,108,413 หุน้ (ซึง่ต่อไปในการประชุมนี้จะเรยีกรวมกนัว่า “ผูถ้อืหุน้”) รวมเป็นผูถ้อืหุน้ทัง้สิน้ 47 ราย นับจ านวนหุน้ได ้
2,002,345,505 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7387 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ออกและช าระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งมีจ านวน  
2,871,210,921 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

 ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมและได้กล่าวต้อนรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน อกีทัง้ได้แจ้งว่า เนื่องด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ยงัไม่หมดไป การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวนั
ดงักล่าวนี้ จงึไดถ้กูก าหนดใหใ้ชร้ปูแบบการประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่ไดจ้ดัขึน้เป็นครัง้ที ่2  

 ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีทีไ่ดเ้กดิการแพร่ระบาดของโรค ได้ก่อใหเ้กดิความยากล าบากต่อการด าเนินกจิการ
ของกลุ่มบรษิทัอย่างยิง่ กล่าวคอื บรษิทัฯ ต้องปิดกจิการชัว่คราวตามประกาศของกรุงเทพมหานครเป็นระยะเวลา
ยาวนาน ส่วนบรษิัทย่อย คอื ภูเก็ตแฟนตาซี ก็ต้องปิดกจิการตามค าสัง่ของผู้ว่าราชการจงัหวดัภูเก็ต และการที่
นักท่องเทีย่วต่างชาตไิม่สามารถเดนิทางเขา้ประเทศได้ ด้วยมขีอ้จ ากดัด้านการเดนิทางตามมาตรการป้องกนัการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 นัน้ ท าใหร้ายไดจ้ากการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัลดลงอย่างมนียัส าคญั อย่างไรกด็ ี
จากมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดที่ทางการก าหนด ท าให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้เริม่คลี่คลาย 
จ านวนผูต้ดิเชือ้ไดล้ดลงตัง้แต่ไตรมาสที ่3 ของปี 2564 และต่อมาไดน้ าไปสู่การเปิดประเทศรบันักท่องเทีย่วต่างชาต ิ
ภายใตโ้ครงการน ารอ่งสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว  

 ในปี 2564 บรษิทัฯ ได้ปรบักลยุทธ์ในการสรา้งรายได้ โดยการส่งเสรมิการท่องเทีย่วในประเทศเป็นส าคญั  
และไดบ้รหิารจดัการดา้นรายจ่ายอย่างระมดัระวงั เพื่อใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะการเปิดด าเนินกจิการซาฟารเีวลิด์      
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ในรปูแบบ New Normal ในการนี้ ในปี 2564 บรษิทัฯ มรีายได้จากการด าเนินงาน 208.10 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 
รอ้ยละ 41.7 และมผีลขาดทุนสุทธใินงบเฉพาะกจิการจ านวน 275.40 ลา้นบาท สงูขึน้จากปี 2563 รอ้ยละ 24.7 เพราะ
การลดลงของรายได้เป็นส าคญั ส าหรบับรษิทัย่อย คอื ภูเกต็แฟนตาซ ียงัคงต้องปิดด าเนินกจิการตลอดทัง้ปี 2564 
เนื่องจากจ านวนนกัทอ่งเทีย่วต่างชาตมิไีมม่ากพอทีจ่ะสามารถเปิดด าเนินกจิการได้ 

 อยา่งไรกต็าม เป็นทีเ่ชือ่ว่าเมือ่สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 คลีค่ลาย การทอ่งเทีย่วจะ
กลบัเขา้สูภ่าวะปกต ิและการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทักจ็ะเตบิโตขึน้อยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะบริษทัยอ่ย ซึง่มธีมีปารค์ 
แห่งใหม่ คอื “คารน์ิวลัเมจกิ” ทีร่อจะเปิดใหบ้รกิารในปี 2565 เพื่อช่วยขยายฐานนักท่องเทีย่วและสรา้งรายไดแ้ละผล
ก าไรใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้ อกีทัง้ยงัจะเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งในการแขง่ขนั น าพาประเทศไปสู่ความเป็นเลศิใน
อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตด้ว้ย  

 ในนามของคณะกรรมการต้องขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ดใ้หค้วามอนุเคราะหแ์ละสนับสนุนบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
ดว้ยดตีลอดมา และหวงัว่าจะไดร้บัการสนบัสนุนเชน่นี้จากทา่นต่อไป   

 ต่อจากนัน้ เลขานุการฯ ไดแ้นะน ากรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร ทีป่รกึษากฎหมาย และผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้รว่มประชุม 
ดงันี้ : 

1. กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมรวม 14 ท่าน  (คดิเป็นรอ้ยละ 93.33 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด)   

กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุ ณ หอ้งประชมุของบรษิทัฯ 
1)  นายณรงค ์ จลุชาต ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
2)  นายผนิ  คิว้คชา รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
3)  นางอาภา  คิว้คชา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง  
4)  นายสเุมธ  สงัขศ์ริ ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการอสิระ 
5) นายสมพาศ  นิลพนัธ ์ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และ 

กรรมการอสิระ 
6) นางเพญ็ศร ี ชยัชชัวาล กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

และกรรมการอสิระ 
7) น.ส.อมัพรศร ี คิว้คชา กรรมการผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ (จดัซือ้) 
8) นายธงรบ  ด่านอ าไพ กรรมการอสิระ 
9) นายสวุทิย ์ เลาหะพลวฒันา กรรมการ 

กรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 
1) นายอ านาจ  คิว้คชา กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ (บญัชแีละการเงนิ) กรรมการบรหิาร 

และกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
2) นายฤทธิ ์ คิว้คชา กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ (บรหิาร) และกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
3) นายตฤป  ดนยัตัง้ตระกลู กรรมการ และทีป่รกึษากฎหมาย 
4) นายภากร  มกรานนท ์ กรรมการ 
5) นายดวง  คิว้คชา  กรรมการผูช้ว่ยผูจ้ดัการทัว่ไป (สายพฒันาสวนสตัว)์ 
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2. ผู้บริหารในสายงานบญัชีและการเงินท่ีเข้าร่วมประชุม 

ผูบ้รหิารผูเ้ขา้รว่มประชมุ ณ หอ้งประชมุของบรษิทัฯ 

น.ส.ปรารถนา  ตยีหริญัวฒันา ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ส านกัก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ และ
กรรมการบรหิาร 

ผูบ้รหิารผูเ้ขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 

1) น.ส.ประนอม  โต๊ะหว่าง ผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ (บญัชแีละการเงนิ) และกรรมการบรหิาร 
2) น.ส. กรปภชั  ศรคีอนไทย ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

3. ผู้สอบบญัชีจากบริษทัเอเอน็เอส ออดิท จ ากดั  ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ 

1) นายวชิยั  รจุติานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต   
2) น.ส.คนางคน์าถ  กลิน่ขจร  ผูจ้ดัการสอบบญัช ี  
3) น.ส.ณิชาภา  แซ่อึง้ ผูช้ว่ยผูส้อบบญัช ี
4) น.ส.พรรณทภิา  ทองเถื่อน ผูช้ว่ยผูส้อบบญัช ี
 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และขอ้ก าหนดของกระทรวงพาณิชย์ก่อน
เขา้สู่ระเบยีบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายใหเ้ลขานุการฯ อธบิายใหท้ีป่ระชุมทราบถงึวธิีการออกเสยีง
ลงคะแนน วิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ การซกัถามหรอืแสดงความเห็นระหว่างการประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์โดยมรีายละเอยีดสรปุไดด้งันี้ 

1) การประชมุจะด าเนินการตามระเบยีบวาระการประชมุทีป่รากฏในหนังสอืเชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ทกุทา่น 

2) ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
ด าเนินการได ้2 วธิ ีคอื  
2.1) การสอบถามโดยการพดู:  ผูถ้อืหุน้ตอ้งอยู่ทีห่น้าต่าง “E–Meeting” จากนัน้ไปทีเ่มนู “Participant” 

และกดปุ่ มยกมอืขึน้ “Raise Hand” เจ้าหน้าทีจ่ะเปิดไมค์ในระบบให้ผู้นัน้ได้สอบถาม โดยผูน้ัน้
จะตอ้งกดปุ่ ม “Unmute” บนอปุกรณ์ของตนดว้ย  

2.2) การสอบถามโดยการพมิพข์อ้ความ: ผูถ้อืหุน้ตอ้งไปทีเ่มนู “Chat” ในหน้าต่าง “E–Meeting” เพื่อ
พมิพข์อ้ความ แลว้กดสง่เขา้ไปยงัระบบ เจา้หน้าทีจ่ะอา่นค าถามใหท้ีป่ระชมุทราบเพือ่การตอบขอ้
ซกัถาม   

ในการถามแต่ละครัง้ ผูจ้ะถามตอ้งแจง้ชือ่-นามสกลุ พรอ้มระบุว่าเป็นผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเองหรอืเป็นผูร้บั
มอบฉนัทะ เพือ่ประโยชน์ในการจดบนัทกึการประชมุใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

3) ในการออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้รายหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ทีม่ ี หรอืทีไ่ด้รบัมอบฉันทะ 
โดยถอืว่าหนึ่งหุน้เทา่กบัหนึ่งเสยีง 

4) เนื่องจากการประชมุในครัง้นี้เป็นการประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์จงึไมม่กีารพมิพบ์ตัรลงคะแนนแต่การ
ลงคะแนนเสยีงผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์มผีลผกูพนัเชน่เดยีวกบัการลงคะแนนในรปูแบบปกต ิ

5) ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง “E-Voting” เพื่อท าการลงคะแนนในแต่ละวาระ     
เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะม ี“Pop-up” สอบถามอกีครัง้ว่ายนืยนัการลงคะแนนหรอืไม่            
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หากยนืยนัให้กดตกลง กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถท าได้ด้วยการกดเลือก
คะแนนใหมอ่กีครัง้ หากวาระไดถ้กูปิดไปแลว้ ผูถ้อืหุน้จะไมส่ามารถลงคะแนนหรอืเปลีย่นการลงคะแนนได ้ 

6) เมือ่ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ลบัไปยงัหน้าต่าง “E-Meeting” เพือ่รบัชมภาพและเสยีงของ
การประชมุต่อ  

7) การนบัคะแนนเสยีง จะนบัคะแนนเสยีงเฉพาะผูท้ีล่งคะแนนเสยีงไมเ่หน็ดว้ยและงดออกเสยีง แลว้จงึน าไป
หกัออกจากจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมด เหลอืเป็นคะแนนเสยีงสุทธสิ าหรบัวาระนัน้ หากวาระใดไม่มผีู้
ออกเสยีง “ไม่เหน็ด้วย” หรอื “งดออกเสยีง” กจ็ะถอืว่าทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์ใหผ้่านมตใินวาระนัน้  
ยกเวน้ การลงคะแนนเสยีงในวาระที ่5. เรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการ ซึง่จะขอใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกตัง้เป็นรายบุคคล 
และขอใหผู้ถ้อืหุน้ทกุทา่นลงคะแนนเสยีงทัง้ที ่“เหน็ดว้ย” “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” 

8) ส าหรบัผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมแทน และระบุการออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ในหนังสอืมอบฉันทะแล้ว บรษิทัฯ ได้น าการออกเสยีงลงคะแนนดงักล่าวไป
บนัทกึไวล้่วงหน้า รวมถงึผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ ซึง่ผูถ้อืหุน้ไดร้ะบุการลงคะแนนเสยีงไวใ้นหนังสอื
มอบฉนัทะแลว้ ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งไมล่งคะแนนซ ้าอกี  

9) เลขานุการฯ จะแจง้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระใหท้ีป่ระชุมทราบหลงัการลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อ
ประกาศผลการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดแลว้ ถอืว่าการออกเสยีงลงมตวิาระนัน้เป็นอนัสิน้สดุ 

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมภายหลงัจากเริม่ประชมุแลว้ ผูถ้อืหุน้นัน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเฉพาะใน
วาระทีเ่หลอืเทา่นัน้   

10) การผา่นมตขิองแต่ละวาระ ตอ้งมคีะแนนเสยีงตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุฯ แบ่งเป็น 
10.1) วาระทีต่้องมมีตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

ไดแ้กว่าระที ่1, 3 ถงึ 5 และ 7  
10.2) วาระทีต่อ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้

ซึง่มาประชมุไดแ้กว่าะที ่6 

ต่อจากนัน้ ประธานฯ ไดด้ าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี้ : 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564 

เลขานุการฯ ไดร้ายงานต่อทีป่ระชมุว่า บรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที ่27 
ตุลาคม 2564 และได้จดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีท่างการก าหนด พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพรท่างเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ แลว้ ในเรื่องนี้ คณะกรรมการ
บรษิทัมคีวามเหน็ว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้มกีารบนัทกึไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จงึเหน็ควรเสนอให้ที่
ประชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมสอบถาม แสดงความคดิเหน็ หรอืจะมผีูใ้ดตอ้งการเสนอให้
แกไ้ขรายงานการประชุมหรอืไม่ เมื่อไม่ม ีประธานฯ จึงเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณามมีตริบัรองรายงานการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัที ่27 ตุลาคม 2564 ซึ่งต้องได้รบัคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน  
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ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที ่27 

ตุลาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้: 

รบัรอง 2,018,745,505 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมร่บัรอง - เสยีง ” - 
งดออกเสยีง - เสยีง ” -   
รวม  2,018,745,505 เสยีง ” 100.00 

หมายเหตุ:  ในวาระนี้มผีูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้ 2 ราย นับจ านวนหุ้นรวม 16,400,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถอืหุน้   
ทีเ่ขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 49 ราย นับจ านวนหุน้รวมกนัได ้2,018,745,505 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 70.30 ของจ านวนหุน้ที่
ออกและช าระแลว้ของบรษิทัฯ  

 
วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

เลขานุการฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่า คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
ซึง่ประกอบดว้ยรายงานผลการด าเนินงาน รวมทัง้ขอ้มลูต่าง ๆ ของบรษิทัฯ ในรอบปี 2564 ปรากฎอยู่ในแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปีและรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ทีไ่ด้จดัส่งใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR 
Code และได้รายงานโดยสรุปภาพรวมการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัส าหรบัปี 2564 ตามรายละเอยีดทีป่รากฎใน
แบบ 56-1 One Report ในหวัขอ้สรุปขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั หน้า 2 ถงึหน้า 4, หวัขอ้การด าเนินธุรกจิของซาฟารี
เวลิด ์หน้า 9 ถงึหน้า 15 และการวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ หน้า 64-78 ดงันี้:  

การประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยในปี 2564 ยงัคงได้รบัผลกระทบจากความยดืเยื้อของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่มคีวามรุนแรงมากกว่าปี 2563 ท าใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเทีย่ว
ตอ้งทรดุหนกัลงอกีอยา่งหลกีเลีย่งไม่ได ้ ซาฟารเีวลิดต์อ้งปิดกจิการชัว่คราวตามประกาศของกรุงเทพมหานคร ตัง้แต่
วนัที ่26 เมษายน ถงึวนัที ่8 ตุลาคม 2564 เป็นเวลารวมกว่า 5 เดอืน ในขณะทีบ่รษิทัภูเกต็แฟนตาซ ี(บรษิทัย่อย) 
ตอ้งปิดใหบ้รกิารตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2563 ต่อเนื่องถงึทัง้ปี 2564 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ถอืเป็นวกิฤตการณ์
ครัง้ใหญ่ทีส่่งผลกระทบรุนแรงต่อการด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั เพราะไดท้ าใหก้ลุ่มบรษิทัตอ้งขาด
รายไดอ้ย่างหนักเป็นเวลาหลายเดอืน โดยในปี 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 210.39 
ลา้นบาท จากรายไดข้องบรษิทัฯ เพยีงแห่งเดยีว รายไดจ้ากการด าเนินงานไดล้ดลงต่อเนื่องจากปี 2563 ทีม่จี านวน 
417 ล้านบาท เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 ก่อนเกดิสถานการณ์ COVID-19 ทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายได้จากการ
ด าเนินงานรวม 1,805.80 ลา้นบาทแลว้ รายไดจ้ากการด าเนินงานลดลงประมาณรอ้ยละ 90 เชน่เดยีวกบัการลดลงของ 

จ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาตทิีล่ดลงเป็นส าคญั ท าใหใ้นปี 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมขีาดทุนสทุธจิ านวน 922.23 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2563 จ านวน 657.14 ลา้นบาท  

ในปี 2564 ซาฟารเีวิลด์ ยงัคงต้องปรบักลยุทธ์ในการด าเนินงานทัง้ด้านการท ารายได้และการบริหาร
จดัการดา้นรายจ่ายอย่างระมดัระวงั โดยในส่วนของงานรายได้นัน้  ไดมุ้่งเน้นทีก่ลุ่มนักท่องเทีย่วในประเทศเป็นหลกั 
ดว้ยการจดัโปรโมชัน่จ าหน่ายบตัรเขา้ชมซาฟารเีวลิดใ์นราคาลดพเิศษ และไดเ้พิม่กจิกรรมและการใหบ้รกิารใหม่เพือ่
กระตุ้นการกลบัมาท่องเทีย่วของกลุ่มลูกคา้ในประเทศ  ขณะทีท่างดา้นรายจ่าย กย็งัต้องใชน้โยบายลดค่าใชจ้่ายทุก
ประเภทใหส้อดคลอ้งกบัรายไดอ้นัลดลงจากการเปิดด าเนินการของบรษิทัฯ  

คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า ทีป่ระชมุควรรบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ของบรษิทัฯ  
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถามเรื่องเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ซึง่กรรมการ และ
ผูบ้รหิารกพ็รอ้มทีจ่ะอธบิายใหท้ราบ 

เลขานุการฯ ไดแ้จง้ว่า นายทองทศ แพงลาด อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ ซึง่เป็นผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคม
สง่เสรมิผูล้งทนุไทย ไดส้ง่ค าถามล่วงหน้า ดงันี้: 

1. ความคบืหน้าการก่อสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิ และผลการเปิดใหบ้รกิารภูเกต็แฟนตาซใีนปีทีผ่่านมา   
มอียา่งไร  

2. ขอทราบความคบืหน้าของการจดัตัง้โครงการกอง REIT Buy-back ว่ามโีอกาสจะเป็นไปไดเ้พยีงใด 

 นายผนิ ประธานกรรมการบรหิาร ไดต้อบค าถามเรื่องความคบืหน้าของการก่อสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิ 
ว่าผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ต่อกลุ่มบรษิทัมมีากถงึกบัต้องหยุดท าการก่อสรา้งโครงการ
คาร์นิวลัเมจกิชัว่คราวเป็นเวลาประมาณ 2 ปี เพราะนอกจากต้องปฏบิตัติามค าสัง่ของจงัหวดัแลว้ ยงัต้องจดัการดา้น
รายจ่ายอย่างระมดัระวงั โดยเฉพาะรายจ่ายดา้นการลงทุนทีจ่ าเป็นต้องชะลอไว้ก่อนดว้ย ถงึปัจจุบนัความคบืหน้างาน
ก่อสร้างของโครงการดงักล่าวต้องหยุดอยู่ที่ร้อยละ 95 ของงานก่อสร้างทัง้หมด นอกจากนี้ ยงัมอีาคารและอุปกรณ์
บางส่วนทีช่ ารุดเสยีหายเพราะการก่อสร้างทีห่ยุดชะงกัอย่างกระทนัหนั จ าเป็นต้องมกีารปรบัปรุงซ่อมแซมเพิม่เติม       
อกีดว้ย เพราะตลอดระยะเวลาประมาณ 2 ปีทีภู่เกต็แฟนตาซตีอ้งปิดกจิการชัว่คราว และคารน์ิวลัเมจกิได้หยุดท าการ
ก่อสรา้งนัน้ จ าเป็นตอ้งเลกิจา้งพนักงานและฝ่ายจดัการเกอืบทัง้หมด ท าใหไ้ม่มเีจา้หน้าที่ทีเ่ชีย่วชาญเขา้ไปดูแลอย่าง
ใกลช้ดิในชว่งเวลาดงักล่าว อยา่งไรกด็ ีปัจจุบนับรษิทัยอ่ยอยูร่ะหว่างจดัหาแหล่งเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิเพื่อเร่งพฒันา
โครงการฯ ต่อใหเ้รว็ทีสุ่ด อกีทัง้ตอ้งเตรยีมแผนงานดา้นบุคลากร กล่าวคอื ตอ้งเรยีกพนักงานเดมิใหก้ลบัมาปฏบิตังิาน 
เพราะลว้นเป็นผูท้ีม่ทีกัษะเฉพาะดา้น ทีไ่ดร้บัการฝึกฝนจากบรษิทัยอ่ยเพือ่รองรบัการเปิดใหบ้รกิารแลว้   
 ส าหรบัเรื่องภูเก็ตแฟนตาซีนัน้ ได้มกีารเปิดบรกิารแล้วตัง้แต่วนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2565 หากในช่วงแรก     
ได้ก าหนดวนัเปิดใหบ้รกิารเพยีงสปัดาห์ละ 2 วนั ด้วยจ านวนนักท่องเทีย่วทีเ่ขา้สู่จงัหวดัภูเกต็มเีพยีงนักท่องเที่ยว    
คนไทยและชาวต่างชาติส่วนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยเท่านัน้ ผลการเปิดให้บรกิารในช่วงแรกนี้ มีผู้เข้าชมวนัละ
ประมาณ 300 - 600 คน รายไดท้ีไ่ดร้บัยงัไมเ่พยีงพอต่อต้นทุนและคา่ใชจ้่าย แต่กจ็ าเป็นจะตอ้งเปิดใหบ้รกิารในขณะที่
ผลด าเนินงานจะตอ้งขาดทุนในระยะแรกก่อน เพื่อใหเ้อเย่นต์ทวัรไ์ดน้ าโปรดกัสข์องภูเกต็แฟนตาซบีรรจุในโปรแกรม
ท่องเที่ยวเสนอขายให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อรฐับาลได้ประกาศเปิดประเทศรบันักท่องเที่ยวต่างชาติใ ห้เดิน
ทางเขา้ประเทศไดอ้ย่างเสรเีช่นในสถานการณ์ปกต ิโดยไม่ตอ้งมกีารกกัตวัตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ  
COVID-19 ซึง่คาดว่าจะเริม่ไดใ้นวนัที ่1 พฤษภาคม 2565 สถานการณ์การทอ่งเทีย่วของภเูกต็และของประเทศน่าจะดี
ขึน้ตามล าดบั หากแต่ภูเกต็แฟนตาซยีงัคงตอ้งประเมนิสถานการณ์อย่างใกลช้ดิ ก่อนจะก าหนดวนัเปิดใหบ้รกิารอย่าง
เตม็รปูแบบตามปกต ิซึง่จะตอ้งขึน้อยูก่บัจ านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตเิป็นส าคญั อย่างไรกต็าม กลุ่มบรษิทัยงัคงเชือ่มนั
ว่าภเูกต็ยงัคงเป็นจงัหวดัทีไ่ดร้บัความนิยมจากนกัทอ่งเทีย่วต่างชาตเิป็นจ านวนมาก  
 ส าหรบัเรื่อง  REIT Buy-back นายผนิ ประธานกรรมการบรหิาร ไดต้อบขอ้สอบถามเรื่องความคบืหน้าว่า  
ปัจจุบนัยงัอยู่ในขัน้ตอนการศกึษาและเตรยีมการ ส่วนส าคญัทีจ่ะต้องเร่งด าเนินการคอื จดัหาแหล่งเงนิเพื่อก่อสรา้ง
โครงการคารน์ิวลัเมจกิใหเ้ปิดด าเนินการใหไ้ดก้่อน เพือ่แสดงถงึความสามารถในการท ารายไดข้องกจิการทัง้ของภูเกต็
แฟนตาซแีละคารน์ิวลัเมจกิ ทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต ทัง้นี้ เพื่อใหท้ีป่รกึษาทางการเงนิไดใ้ชต้วัเลขในการประมาณ
ความสามารถในการช าระคนืหนี้ อกีทัง้การมธีนาคารใหก้ารสนับสนุนทีช่ดัเจน สรุปว่าภาพรวมของการจดัท า  REIT 
Buy-back ยงัคงมอีปุสรรคอยู ่โดยเฉพาะทางดา้นกฎหมายเกีย่วกบัภาษกีารโอนทรพัยส์นิ ทีย่งัไมไ่ดร้บัการยกเวน้ ซึง่
จะท าใหม้คี่าใชจ้่ายในการด าเนินการโอนทรพัยส์นิทัง้การขายและการซือ้คนืหลายรอ้ยลา้นบาท นับเป็นปัจจยัส าคญัที่
จะตอ้งน ามาพจิารณาประกอบการตดัสนิใจเรือ่งการด าเนินการด้วย 
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 เลขานุการฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า นางสาวธชัาวด ีภมรานนท ์ผูถ้อืหุน้ ไดส้่งค าถามเขา้มายงัระบบ  Chat  
ถามเรือ่งแผนการตลาดของบรษิทัฯ ในปี 2565 

 นายผนิ ประธานกรรมการบรหิาร ไดต้อบว่าแผนการขายและการตลาดของบรษิทัฯ ในปี 2565 ส าหรบัครึง่
ปีแรกจะมุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเทีย่วในประเทศเป็นหลกั โดยการเปิดจ าหน่ายบตัรรายปีในราคาลดพเิศษ และเพิม่เตมิ
กจิกรรมการใหบ้รกิารใหม่ ๆ เพื่อจูงใจดา้นการท่องเทีย่ว ตามทีเ่ลขานุการฯ ไดก้ล่าวโดยสรุปแลว้ขา้งตน้ ส าหรบัครึง่
ปีหลงั จะท าการขายใหก้ลุ่มนักท่องเทีย่วต่างชาตทิี่เดนิทางเขา้ประเทศ เมื่อรฐับาลได้เปิดประเทศรบันักท่องเที่ยว
ต่างชาต ิโดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้อนิเดียยงัคงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของบรษิัทฯ เพราะซาฟารเีวลิด์ยงัคงเป็นแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมจากนักทอ่งเทีย่วกลุ่มดงักล่าว รวมถงึกลุ่มลกูคา้จากซาอดุอีาระเบยีทีบ่รษิทัฯ ก าลงัเตรยีม
แผนการตลาดใหม่อยู่ โดยในระยะแรกของการท าการตลาดต่างประเทศ คงตอ้งใหเ้อเย่นต์ทวัรน์ านักท่องเทีย่วเขา้มา
เทีย่วชมก่อนในครึง่ปีหลงั ส่วนการจะท า Road Show ในต่างประเทศ คงจะตอ้งค่อยเป็นค่อยไป รอความพรอ้มเรื่อง
การเงนิของบรษิทัฯ ใหเ้หมาะสม อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ มแีผนที่จะท าโฆษณาส่งเสรมิการตลาดครัง้ยิง่ใหญ่ของทัง้กลุ่ม
บรษิทั ซึง่จะตอ้งประเมนิสถานการณ์และชว่งเวลาทีเ่หมาะสมทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบรษิทัมากทีส่ดุ   

เมื่อไม่มผีู้ซกัถามเพิม่เติมอกี ประธานฯ จึงขอให้ถือว่าที่ประชุมได้รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 
2564 โดยไมม่กีารลงคะแนนเสยีง เนื่องจากเป็นวาระเพือ่ทราบ  

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีผู้สอบบญัชีได้
ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาแล้ว  

เลขานุการฯ ไดร้ายงานต่อทีป่ระชมุว่า เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แหง่ พ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทีก่ าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัต้องจดัใหม้กีารท างบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ของบรษิทัฯ ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ เพื่อน าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการ
ประชุมสามญัประจ าปี ในการนี้ บรษิัทฯ ได้จดัท างบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ของบรษิทัฯ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีร ับอนุญาตได้ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พจิารณาแล้ว เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิดงักล่าว      
ดงัมรีายละเอยีดปรากฏในงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ในหน้า 
124 ถงึหน้า 199 ของแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีและรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึง่สรปุไดด้งันี้: 

งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
 

งบการเงนิรวม 
ส าหรบัปี 2564 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรบัปี 2564 

สนิทรพัยร์วม 8,682.21 5,943.16 
หนี้สนิรวม 6,254.60 2,446.71 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 2,427.61 3,496.45 
รายไดจ้ากการด าเนนิงานรวม 210.39 208.11 
ขาดทนุ สทุธ ิ (922.23) (275.40) 
ขาดทนุ ต่อหุน้ (บาท/หุน้) (0.320) (0.096) 
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จากนัน้ ประธานฯ ได้แจ้งว่าหากผูใ้ดประสงค์ทีจ่ะใหม้กีารชีแ้จงเกีย่วกบังบการเงนิ กรรมการ ผูบ้รหิาร 

และผูส้อบบญัชกีย็นิดทีีจ่ะอธบิายใหท้ราบ  

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า ในวาระนี้ นายทองทศ แพงลาด อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ ซึ่งเป็นผูร้บั
มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ได้ส่งค าถามล่วงหน้าว่า “จากหนังสอืของบรษิทัฯ ที ่285/2565 ลงวนัที ่28 
กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ชี้แจงผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้เปิดเผยต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่า “ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมเพิม่ขึน้จากปี 2563 จ านวน 629.47 
ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้เพิม่ขึน้ 221.93 ลา้นบาท และเจา้หนี้การคา้เพิม่ขึน้ 427.72 
ลา้นบาท นอกจากนี้ ยงัมหีุน้กูข้องบรษิทัย่อย (ภูเกต็แฟนตาซ)ี ทีจ่ะครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2565 จ านวน 2,358.70 
ล้านบาท ซึ่งได้มกีารขอขยายระยะเวลาครบก าหนดไปเป็นวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 จ านวน 1,768.70 ล้านบาท และ 
520 ล้านบาท และยงัมีหุ้นกู้ที่ได้ครบก าหนดไถ่ถอนแต่ยงัไม่มีการจ่ายช าระจ านวน 70 ล้านบาท ที่ถูกผู้ถือหุ้นกู้
ด าเนินการเรยีกรอ้งตามขัน้ตอนกฎหมายนัน้ จากปัญหาหนี้สนิดงักล่าวขา้งตน้ รวมถงึปัญหาสภาพคล่องในการด าเนิน
ธุรกจิ บรษิัทฯ มแีนวทางในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวอย่างไร และคาดว่าจะมโีอกาสปลดหนี้สนิดังกล่าวได้ภายใน
ระยะเวลาใด ในสภาพของสถานการณ์ปัจจุบนัทีธุ่รกจิไมส่ามารถเปิดด าเนินการไดอ้ยา่งเตม็ที่” 

นายผนิ ประธานกรรมการบรหิาร ได้ตอบว่า เรื่องหนี้สนิทีเ่พิม่ขึน้นัน้ เกดิจากการด าเนินธุรกจิที่ได้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ตามทีไ่ดอ้ธบิายใหผู้ถ้อืหุน้ทราบแลว้ แนวทางการแกไ้ขหนี้สนิต่าง ๆ ทัง้เจา้หนี้
การคา้ เจา้หนี้อื่น ดอกเบี้ยหุน้กู ้และหุน้กูท้ีจ่ะครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2565 นัน้ กลุ่มบรษิทัมแีนวทางการแกไ้ขจาก 3 
ชอ่งทาง ดงันี้:  

1) ขอสนิเชือ่จากธนาคารเพือ่ช าระเจา้หนี้การคา้และดอกเบีย้บางสว่น และส ารองเป็นสภาพคล่องส าหรบั
จ่ายคา่ใชจ้่าย เมือ่เปิดด าเนินกจิการตามปกต ิ 

2) รายได้จากการด าเนินงานของกลุ่มบรษิัท เมื่อสามารถเปิดให้บรกิารตามปกติได้ทัง้ 3 บรษิัท คอื 
ซาฟารเีวลิด์ ภูเกต็แฟนตาซ ีและคารน์ิวลัเมจกิ ซึง่คาดว่าจะมรีายไดเ้พยีงพอส าหรบัช าระเจา้หนี้ต่าง ๆ 
ไดด้ว้ยดเีชน่ทีผ่า่นมา 

3) การจดัตัง้ REIT Buy-back ของภูเกต็แฟนตาซ ีและคารน์ิวลัเมจกิ ซึง่ช่องทางนี้จะสามารถแกปั้ญหา
หนี้สนิไดท้ัง้กลุ่มบรษิทั แต่ยงัมขี ัน้ตอนการด าเนินการทีต่อ้งใชเ้วลาอกีระยะหนึ่ง ตามทีไ่ดก้ล่าวแลว้  

หากไม่สามารถจะจดัตัง้ REIT Buy-back ได้ การจะช าระคนืหนี้สนิทัง้หมดในคราวเดียวจะไม่สามารถ
กระท าได ้จะตอ้งทยอยช าระคนืทลีะสว่น แต่จะตอ้งใชเ้วลาเทา่ไร ในขณะนี้ยงัไมส่ามารถใหค้ าตอบได ้แต่ยงัคงเชื่อมัน่
ว่าหนี้สนิต่าง ๆ ยงัอยูใ่นความสามารถทีก่ลุ่มบรษิทัจะช าระคนืได ้  

ในส่วนของหุน้กูข้องภูเกต็แฟนตาซ ียงัคงมคีวามสามารถทีจ่ะช าระดอกเบี้ยไดต้ามก าหนด แต่ในอนาคต 
หาก REIT Buy-back ด าเนินการไม่ได้ หรอืต้องเสยีเวลาในการด าเนินการมาก ท าใหไ้ม่ทนักบัก าหนดช าระคนืหุ้นกู้     
กจ็ าเป็นจะต้องขอใหผู้ถ้อืหุน้กู้พจิารณาขยายระยะเวลาการช าระคนืออกไป และผ่อนช าระดอกเบี้ยหุน้กูต้ามความ
เหมาะสม ทัง้นี้ หากภูเกต็แฟนตาซกีลบัมามรีายไดท้ีด่ ีกส็ามารถจะช าระคนืหุน้กูบ้างส่วน หรอืช าระดอกเบี้ยหุน้กูไ้ด้
ตามก าหนด การด าเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัในสถานการณ์ COVID-19 ซึง่เป็นวกิฤตระดบัโลกทีส่่งผลกระทบรุนแรง
ต่อเศรษฐกจิและทุกภาคอุตสาหกรรมเป็นเวลากว่า 2 ปีเช่นนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่กลุ่มบรษิทัยงัคงรกัษาและ
ประคบัประคองให้ธุรกจิด ารงอยู่ได้จนถึงปัจจุบนั ย่อมแสดงถึงความแขง็แกร่งของกลุ่มบรษิัทได้เป็นอย่างดี โดย
ความสามารถในการช าระหนี้อาจจะลดลงบา้งในสถานการณ์ทีไ่มป่กตนิี้  การจะช าระหนี้ทัง้หมดในคราวเดยีวคงไมอ่าจ
ท าไดใ้นระยะเวลานี้ ในนามของคณะกรรมการบรษิทั ตอ้งขอความเหน็ใจและขอก าลงัใจจากผูถ้อืหุน้ไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า นายทองทศ แพงลาด ยงัได้สอบถามความคบืหน้าเรื่องคดคีวามที่ถูก

ฟ้องร้องฐานน าเข้าม้าลายที่เป็นสตัว์น าเชื้อโรคมาแพร่ระบาดท าให้ม้าในประเทศตาย ตามที่ปรากฏในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 37 ซึง่กลุ่มผูเ้ลีย้งมา้ไดร้อ้งต่อศาลเพื่อเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากบรษิทัฯ ซึง่เป็นจ าเลยรว่มที ่6 ใน
ฐานะความผดิดงักล่าว และขอทราบว่ามา้ลายของบรษิทัฯ ไดม้กีารตายจากสาเหตุโรคระบาดครัง้นี้ดว้ยหรอืไม ่

นายผนิ ประธานกรรมการบรหิาร ไดต้อบว่า คดฟ้ีองรอ้งดงักล่าวไดเ้กดิจากการทีม่ผีูเ้ลีย้งมา้แขง่ในจงัหวดั
นครราชสมีาไดป้ระสบปัญหามา้ในฟารม์ตายพรอ้มกนันบัรอ้ยตวัโดยไมท่ราบสาเหตุ จากการตรวจสอบของทางการได้
สนันิษฐานว่าอาจเกดิจากเชือ้กาฬโรคแอฟรกิาในมา้ทีพ่บไดจ้ากสตัวป์ระเภทมา้ลาย ท าใหม้กีารเขา้ตรวจสอบสวนสตัว์
ทัว่ประเทศทีไ่ดม้กีารน าเขา้มา้ลายซึง่เป็นสตัวป่์าต่างประเทศ บรษิทัฯ มมีา้ลายทีน่ าเขา้จากแอฟรกิาและเลีย้งไว้ทีศู่นย์
เพาะพนัธุ์สตัวข์องบรษิทัฯ ทีจ่งัหวดัปราจนีบุร ีจากการเขา้ตรวจสอบของกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื โดย
หน่วยงานปศสุตัว์ พบว่ามา้ลายของบรษิทัฯ ทีป่ราจนีบุร ีและทีเ่ลีย้งไวท้ีซ่าฟารเีวลิด์ กรุงเทพฯ มเีชือ้โรคดงักล่าว ซึง่
เป็นโรคประจ าตวัของสตัว ์ท าใหเ้ขา้ขา่ยเป็นผูต้อ้งสงสยัจะเป็นผูน้ าเขา้สตัวท์ีเ่ป็นตน้เหตุของการแพรร่ะบาดของโรคใน
ครัง้นี้ หากแต่มา้ลายของบรษิทัฯ ไม่มกีารตายดว้ยสาเหตุจากโรคดงักล่าวเลย อกีทัง้ตลอดระยะเวลาหลายปีทีผ่า่นมา 
บรษิทัฯ ไมเ่คยขายมา้ลายใหแ้กส่วนสตัวใ์นจงัหวดันครราชสมีา และไมเ่คยตดิต่อหรอืน าสตัว์เขา้ไปในจงัหวดัดงักล่าว 
ซึง่จะท าใหเ้กดิการแพร่ระบาดของเชือ้โรคได ้  ดว้ยขอ้มลูจากเอกสารหลกัฐานแสดงการตรวจโรคและกกักนัโรคก่อน
การน าเขา้สตัวข์องบรษิทัฯ ทัง้จากประเทศตน้ทาง และโดยสว่นของบรษิทัฯ ตามระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ นัน้ 
ไดม้กีารด าเนินการอย่างถูกตอ้งครบถว้น สามารถตรวจสอบและยนืยนัไดอ้ย่างแน่ชดัว่ามา้ลายของบรษิทัฯ มไิดเ้ป็น
พาหะทีท่ าใหเ้กดิการแพร่ระบาดของโรคทีท่ าให้มา้ในประเทศตายอยา่งแน่นอน จงึมัน่ใจว่าคดฟ้ีองรอ้งดงักล่าวจะไม่มี
ผลกระทบต่อบรษิทัฯ  

เมื่อไม่มคี าถามเพิม่เตมิแลว้ เลขานุการฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตอินุมตังิบการเงนิของบรษิัทฯ 
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งจะต้องได้รบัคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน  

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ทีไ่ดร้บั
การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ีและคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็น
เอกฉนัทข์องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้: 

อนุมตั ิ 2,018,745,505 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมอ่นุมตั ิ - เสยีง ” - 
งดออกเสยีง - เสยีง ” -   
รวม  2,018,745,505 เสยีง ” 100.00 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดการจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการด าเนินงานของปี 2564 

เลขานุการฯ ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของ
บรษิทัทีไ่ดก้ าหนดใหบ้รษิทัฯ จดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน 
และยงัได้ก าหนดด้วยว่า ห้ามมใิห้จ่ายเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีที่บรษิัทฯ ยงัมยีอด
ขาดทนุสะสมอยู ่หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล  
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ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มผีลขาดทุนสุทธ ิ275.40 ล้านบาท 

เนื่องดว้ยการด าเนินธุรกจิไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 คณะกรรมการจงึใหเ้สนอต่อที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณางดการจดัสรรเงนิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผล
จากผลการด าเนินงานของปี 2564 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเหน็ เมื่อไม่ม ีเลขานุการฯ จงึไดเ้สนอใหท้ี่
ประชมุลงมตใินวาระนี้ ซึง่จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหง้ดการจดัสรรเงนิก าไรจากผลการด าเนินงานของปี 2564 เป็นทนุส ารอง
ตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้: 

อนุมตั ิ 2,018,745,505 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมอ่นุมตั ิ - เสยีง ” - 
งดออกเสยีง - เสยีง ” -   
รวม  2,018,745,505 เสยีง ” 100.00 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทัได้ก าหนดให้
กรรมการตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัประจ าปี ในอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 มกีรรมการทีจ่ะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ 5 ทา่น ไดแ้ก ่

(1)  นายผนิ  คิว้คชา รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 

(2)  นายสเุมธ  สงัขศ์ริ ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และ
กรรมการอสิระ 

(3)  นายสมพาศ  นิลพนัธ ์ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และกรรมการอสิระ 
(4)  นางสาวอมัพรศร ี คิว้คชา กรรมการผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ (จดัซือ้) 
(5)  นายตฤป  ดนยัตัง้ตระกลู กรรมการ  

คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมการทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ ไดพ้จิารณาแลว้
มคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ว่ากรรมการทัง้ 5 ท่าน ทีค่รบ
ก าหนดต้องพน้จากต าแหน่งตามวาระ เป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 ตลอดจนขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
อกีทัง้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม ตลอดจนเขา้ใจธุรกจิของบรษิัทฯ เป็นอย่างดี          
มผีลงานเป็นทีพ่อใจตลอดระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง จงึใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 พจิารณา
เลอืกตัง้กรรมการทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 5 ทา่น กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ในต าแหน่ง
เดมิต่อไปอกีวาระหนึ่ง รายละเอยีดประวตัขิองบุคคลทัง้ 5 ท่าน ปรากฎตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 3. ซึง่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้
ทกุทา่นพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุดว้ยแลว้ 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ เมื่อไม่ม ีเลขานุการฯ จงึได้เสนอใหท้ีป่ระชุมลงมติ
เลอืกตัง้กรรมการทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 5 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ในต าแหน่ง
เดมิต่อไปอกีวาระหนึ่ง โดยการลงคะแนนเสยีงทัง้ทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพื่อเลอืกตัง้กรรมการเป็น
รายบุคคล ซึง่ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มมีตอินุมตัใิหเ้ลอืกตัง้ นายผนิ คิ้วคชา, นายสุเมธ  สงัขศ์ริ,ิ นายสมพาศ  นิลพนัธ์, 
นางสาวอมัพรศร ี คิ้วคชา และนายตฤป ดนัยตัง้ตระกูล  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในต าแหน่งเดมิต่อไปอกีวาระ
หนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยมี
รายละเอยีดดงันี้: 

(1)  นายผนิ  คิว้คชา รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
อนุมตั ิ 2,018,745,505 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมอ่นุมตั ิ - เสยีง ” - 
งดออกเสยีง - เสยีง ” -   
รวม  2,018,745,505 เสยีง ” 100.00 

 (2)  นายสเุมธ  สงัขศ์ริ ิ    ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และ
กรรมการอสิระ 

อนุมตั ิ 2,018,745,505 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมอ่นุมตั ิ - เสยีง ” - 
งดออกเสยีง - เสยีง ” -   
รวม  2,018,745,505 เสยีง ” 100.00 

(3)  นายสมพาศ  นิลพนัธ ์ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และกรรมการอสิระ 
อนุมตั ิ 2,018,745,505 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมอ่นุมตั ิ - เสยีง ” - 
งดออกเสยีง - เสยีง ” -   
รวม  2,018,745,505 เสยีง ” 100.00 

 (4)  นางสาวอมัพรศร ี คิว้คชา กรรมการผูช้ว่ยผูจ้ดัการใหญ่ (จดัซือ้) 
อนุมตั ิ 2,018,745,505 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมอ่นุมตั ิ - เสยีง ” - 
งดออกเสยีง - เสยีง ” -   
รวม  2,018,745,505 เสยีง ” 100.00 

(5)  นายตฤป  ดนยัตัง้ตระกลู กรรมการ  
อนุมตั ิ 2,018,745,505 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมอ่นุมตั ิ - เสยีง ” - 
งดออกเสยีง - เสยีง ” -   
รวม  2,018,745,505 เสยีง ” 100.00 
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วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

เลขานุการฯ ไดร้ายงานต่อทีป่ระชมุว่า ขอ้บงัคบัของบรษิทัหมวดที ่4 ว่าดว้ยคณะกรรมการ ไดก้ าหนดไว้
ดงันี้ “...กรรมการของบรษิทัมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนดงัเชน่ เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง คา่พาหนะ และบ าเหน็จ เป็นตน้ และ
ใหค้ณะกรรมการมสีทิธไิด้รบัเงนิรางวลัประจ าปีในวงเงนิรวมกนัแล้วไม่เกนิรอ้ยละสามของก าไรสุทธิ ” และ พ.ร.บ. 
บรษิทัมหาชนจ ากดั มาตรา 90 บญัญตัวิ่า “หา้มมใิหบ้รษิทัจ่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แต่จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ในกรณีทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัมไิดก้ าหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง
ใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชมุสามญั ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ” 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาอยา่งรอบคอบในการก าหนดคา่ตอบแทนให้แก่
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 ตามความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบแลว้ เหน็
ควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบรษิัทในอตัราเดียวกนักบัปี 2564 และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้เงนิรางวลั
ประจ าปี 2565 ของคณะกรรมการ โดยไมม่สีทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ ตามรายละเอยีดดงันี้ 

ก. คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ใหเ้หมาจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายเดอืนในอตัราเดยีวกนักบัทีไ่ดจ้่ายในปี 2564 กล่าวคอื: 

(1) คณะกรรมการบรษิทั    
- ประธานกรรมการ จ านวน 90,000  บาท ต่อเดอืน 
- รองประธาน จ านวน 37,500  บาท ต่อเดอืน 
- กรรมการ จ านวน 25,000  บาท ต่อเดอืน 

 (2) คณะกรรมการตรวจสอบ**   

- ประธานกรรมการ จ านวน 25,000  บาท ต่อเดอืน 
- กรรมการ จ านวน 15,000  บาท ต่อเดอืน 

(3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน** 
- ประธานกรรมการ จ านวน 20,000  บาท ต่อครัง้ 
- กรรมการ จ านวน 10,000  บาท ต่อครัง้ 

(4) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง**   

- ประธานกรรมการ จ านวน 20,000  บาท ต่อครัง้ 
- กรรมการ จ านวน 10,000  บาท ต่อครัง้ 

หมายเหตุ  **นอกเหนือจากค่าตอบแทนของกรรมการทีก่ล่าวในขอ้ (1) 
 

ข. เงนิรางวลัประจ าปีของกรรมการ 

ใหจ้่ายเงนิรางวลัประจ าปีแกก่รรมการบรษิทัฯ ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 ในวงเงนิรวมกนั
แล้วไม่เกนิรอ้ยละ 3 ของก าไรสุทธขิองปี 2565 (ถ้าม)ี โดยใหค้ณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาก าหนดจ านวนเงนิรางวลั
ประจ าปีใหแ้กก่รรมการแต่ละทา่นตามความเหมาะสม  

ในการนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้ มคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัความเหน็ของคณะกรรมการสรร
หาและพจิารณาคา่ตอบแทนตามรายละเอยีดทีไ่ดเ้สนอขา้งตน้ทกุประการ 
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 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเหน็ เมื่อไม่ม ีเลขานุการฯ จงึไดเ้สนอให้ที่
ประชมุลงมตใินวาระพจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ซึง่จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองใน
สามของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 

ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มมีตอินุมตัใิหจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ตามทีค่ณะกรรมการบรษิัท
เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดย
มรีายละเอยีดดงันี้:  

อนุมตั ิ 2,018,745,505 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมอ่นุมตั ิ - เสยีง ” - 
งดออกเสยีง - เสยีง ” -   
รวม  2,018,745,505 เสยีง ” 100.00 

 

วาระท่ี 7. พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชี 

 เลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนจ ากดัที่
ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัช ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาแล้ว เหน็ควรใหเ้สนอทีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ 
ประจ าปี 2565 และก าหนดคา่สอบบญัช ีตามรายละเอยีดต่อไปนี้: 

ก. แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 ดงันี้:   
1) นายวชิยั รจุติานนท ์ ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่4054  

(เคยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ ในปี 2553-2557 และปี 2560-2564) หรอื 
2) นายอธพิงศ ์อธพิงศส์กลุ  ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่3500 

(เคยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ ในปี 2548-2552) หรอื 
3) นายเสถยีร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่3495  

(เคยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ ในปี 2558-2559) หรอื 
4) นางสาวกลุธดิา ภาสรุกลุ  ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่5946  

(ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯ) หรอื 
5) นายยทุธพงษ์ เชือ้เมอืงพาน  ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่9445  

(ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯ) หรอื 
6) นางสาวพชัร ีศริวิงษ์ศลิป์  ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่9037  

(ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯ) หรอื 
7) นางสาวคนางคน์าถ กลิน่ขจร ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่11303 

(ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯ) 

เป็นผูต้รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประจ าปี 2565 ซึ่งผูส้อบบญัชทีัง้        
7 ทา่น ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว และในรอบปีที่ผา่นมา บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมเ่คยรบับรกิารอืน่จากส านกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั 
หรอืจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัช ีตามรายชือ่ดงักล่าว 

 



   Page 14/14 
Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 

 

ข. อนุมตัคิา่สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 เป็นจ านวน 1,500,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้่ายเบด็เตลด็
อืน่ เชน่ คา่เดนิทาง คา่ท างานล่วงเวลา ทีจ่่ายตามจรงิ) ซึง่เทา่กบัคา่สอบบญัชขีองปี 2563 และปี 2564 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเหน็ เมื่อไม่ม ีเลขานุการฯ จงึไดเ้สนอให้ที่
ประชมุลงมตใินวาระพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 และก าหนดคา่สอบบญัช ีซึง่จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงาง
มากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

ทีป่ระชุมพจิารณาแล้ว มมีติอนุมตัใิหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชทีัง้ 7 ท่านตามรายชื่อขา้งต้นดงัทีค่ณะกรรมการ
เสนอ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2565 และอนุมตัคิา่สอบบญัชเีป็นเงนิ 1,500,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใชจ้่าย
อื่นตามที่จ่ายจรงิ ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี้:  

อนุมตั ิ 2,018,745,505 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมอ่นุมตั ิ - เสยีง ” - 
งดออกเสยีง - เสยีง ” -   
รวม  2,018,745,505 เสยีง ” 100.00 

 

วาระท่ี 8. เร่ืองอ่ืนๆ  

- ไมม่ ี-  

เมือ่ไมป่รากฏว่ามผีูถ้อืหุน้เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรื่องอืน่ ๆ ประธานฯ จงึกล่าวขอบคณุผูถ้อืหุน้ทุกท่านที่
สละเวลามารว่มประชมุ พนกังาน และเจา้หน้าทีท่กุคนทีช่ว่ยจดัการและด าเนินการใหก้ารประชมุครัง้นี้ส าเรจ็ลงดว้ยดี 

ปิดการประชมุเมือ่เวลา 11.45 น.      

 

         ลงลายมอืชือ่   ____________________________   
      (ณรงค ์ จลุชาต) 

         ประธานกรรมการ และประธานในทีป่ระชมุ 
 
 

             
 ลงลายมอืชือ่   ____________________________   

        (นฤมล  ศขุวนิท)ุ 
               เลขานุการฯ และผูบ้นัทกึการประชมุ 

 
. 

 


